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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
สมัยสามญั สมัยทีส่อง ครั้งที่ ๑/256๗ 

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. 256๗ 
เวลา 09.๓0 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
************************* 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ       ชื่อ      -     สกุล               ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมิตรประชา     ธรรมคง    ประธานสภา   อบต.บ่อแก้ว มิตรประชา  ธรรมคง  

2 นายสมหมาย        ศรีสะอาด รองประธานสภา อบต.บ่อแก้ว สมหมาย     ศรีสะอาด  

3 นายสมศรี            ไชยพรม เลขานุการสภา   อบต.บ่อแก้ว สมศรี         ไชยพรม  

4 นายค าผ่อน          บุญส่ง สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว  ม.๑ ค าผ่อน       บุญส่ง  

5 นายไพศาล          ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๒ ไพศาล       ศรีสวัสดิ์  

6 นางหนูพวน         งามมาก สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๓ หนูพวน      งามมาก  

7 นายจีระวัฒน์        ศิริชนะ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๔ จีระวัฒน์     ศิริชนะ  

8 นางสาวทองพูน     ไกรเพชร สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๕ ทองพูน      ไกรเพชร  

9 นางสาววิลัยพรรณ  ปัจเวก สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๖ วิลัยพรรณ   ปัจเวก  

10 นางประสงค์         จูมทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๗ ประสงค์      จูมทอง  

11 นายทองลี            จันดากรณ์ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๘ ทองลี         จันดากรณ์  

12 นายบัวลา             ดีเลิศ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๙ บัวลา         ดีเลิศ  

13 นายทักษิณ           เขมรทอง สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๒ ทักษิณ       เขมรทอง  

14 นายสนิท             เมยแดง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๔ สนิท           เมยแดง  

15 นายอธิรัตน์          โสภา สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๕ อธิรัตน์        โสภา  

16 นายแสงจันทร์       ชิดชม สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๖ แสงจันทร์     ชิดชม  

17 นายวินัย              พัดพรม สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๗ วินัย           พัดพรม  

18 นายบุญลุ            ข้อแก้ว สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๘ บุญลุ         ข้อแก้ว  

๑๙ นายชัยภัทร          มาระโย สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๙ ชัยภัทร       มาระโย  
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 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๙ ท่าน  
ล าดับ       ชื่อ   -   สกุล               ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสมอ            สุทนต์      นายก  อบต.บ่อแก้ว เสมอ         สุทนต ์  

๒ นายสุนทร          อุดด้วง รองนายก  อบต.บ่อแก้ว สุนทร        อุดด้วง  

๓ นายสมาน          ประมาพันธ์ รองนายก  อบต.บ่อแก้ว สมาน        ประมาพันธ์  

๔ นายวีระยุทธ        บุญส่ง เลขานุการนายก อบต.บ่อแก้ว วีระยุทธ     บุญส่ง  

๕ จ่าเอกณัฐพันธ์     นามแก้ว รองปลัด  อบต.บ่อแก้ว ณัฐพันธ์     นามแก้ว  

๖ นางเพชรไพลิน    โภชนัง นักวิเคระหน์โยบายและแผน เพชรไพลิน   โภชนัง  

๗ นายศราวุธ          หงษ์ลอย นิติกร    อบต.บ่อแก้ว ศราวุธ        หงษ์ลอย  

๘ นายแดง           อุดด้วง ผู้ใหญ่บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ แดง           อุดด้วง  

๙ นางสาวดารุณี    หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ดารุณี         หลอมทอง  

                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมีทั้งหมด 1๙ ท่าน มาประชุม ๑๙ ท่าน 
และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๙ ท่าน 

                                                เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว มาครบองค์ประชุมแล้ว             
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว น าไหว้พระสวดมนต์และกล่าวเปิด
ประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุมเวลา                      ๐๙.๐๐น. 
ระเบียบวาระท่ี  1           เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - แจ้งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ทุกท่านได้ทราบเรื่องรายงานการประชุม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวาระที่ 
๔ เรื่องอ่ืนๆ เครื่องบันทึกรายงานการประชุมเครื่องบันทึกเต็ม เลขานุการสภาฯได้
เขียนรายงานการประชุมเฉพาะท่านที่ได้จดเขียนบันทึกไว้ ท่านสมาชิกสภาฯที่ได้
อภิปรายอาจไม่มีในรายงานการประชุมทุกท่าน ต้องขออภัยสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ด้วย ขอให้ท่านได้น าเรียนมาอภิปรายในการประชุมสภาฯวันนี้ได้ครับ ก็แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ                       - สมาชิกสภา อบต.รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว สมัย

วิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งที่ 1 / 256๗ เมื่อวันที่ 1๓ มีนาคม  256๗ 
ประธานสภา อบต.          - ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ในรายงานการประชุมครั้งที่   
                                         ผ่านมาขอให้ยกมือ และพิจารณาไปพร้อมๆกันครับ 
ที่ประชุมสภาฯ                       - ไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปราย 
ประธานสภา อบต.                 -เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด เสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ในรายงานการประชุม

ครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1๓ มีนาคม  256๗ ผมขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการ
ประชุมครับ 
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มติที่ประชุมสภาฯ          - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  
     สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 /256๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 256๗ 
                                          ด้วยคะแนนเสียง  รับรองรายงานการประชุม  1๘  เสียง  ไม่รับรอง  – เสียง 
                                         งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องพิจารณา 
 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประธานสภา อบต.                - ขอเชิญคณะผู้บริหารท่านนายก อบต.บ่อแก้ว ได้ชี้แจงในเรื่องการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๒  
                                      ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
                                      ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วได้ทราบครับ 
นายก อบต.                          -กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ตามที่

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ออกประชุมประชาคมในเรื่องเ พ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่บ้านแล้ว และมาประชุมประชาคมใน
ระดับต าบล ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลที่เพ่ิมเติม
จ านวนทั้งสิ้น  

                                       ๑๕๑ โครงการ ประกอบไปด้วยทั้ง ๑๙ หมู่บ้านดังนี้ 
                                         โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) 

1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 1 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 
4.โครงการขยายถนนรอบหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 
5.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตเส้นบ้านสร้างสะแบงไปบ้านนิคมซอย 4 
หมู่ที่ 1 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางไผ่ทอง สุวรรณพัฒน์ -บ้าน
นางสมัย สุวรรณพัฒน์ หมู่ที่ 1 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 2 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายถาวร ทองพันชั่ง หมู่ที่ 2 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสวน บุษบา หมู่ที่ 2 
6.ยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านบุญจันทร์ สิทธิโท หมู่ที่ 2 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางบุญเนื่อง แก้วลี หมู่ที่ 2 

                                         โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 3 
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2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองหมากแก้ว  หมู่ที่ 3 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 3 
4.โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าริมถนนลงล าห้วย หมู่ที่ 3 
5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหมากแลไปถึงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 
6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายทองใบ บุญส่ง หมู่ที่ 3 
7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายกลม กาทอง หมู่ที่ 3 
8.โครงการปรับปรุงถนนเส้นบ้านหนองหมากแล หมู่ที่ 3 
9.ขยายเขตน้ าประปาไปบ้านหนองหมากแล หมู่ที่ 3 
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานางสมร งามมาก หมู่ที่ 3 
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองหมากแก้วไปถึงบ้าน   
   สร้างกกเกษ หมู่ที่ 3 
12.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซอยแยกเข้าหนองบัวบะ หมู่ที่ 3 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 4 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านสร้างสะแบง หมู่ที่ 4 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสร้างสะแบง  หมู่ที่ 4 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านสร้างสะแบง หมู่ที่ 4 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายไพนิช พิเดช ถึงบ้านนายไท  
 ธรรมคุณ หมู่ที่ 4 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางหนูทอง วิลัย หมู่ที่ 4 
6.โครงการขยายถนนเส้นบ้านสร้างสะแบงไปบ้านหนองรวง หมู่ที่ 4 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าดอนปู่ตาบ้านสร้างสะแบงหมู่ ๔ 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองรวง หมู่ที่ 5 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองรวง  หมู่ที่ 5 
3.ประปาหมู่บ้านหนองรวง หมู่ที่ 5 
4.ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๕.เส้นบ้านหนองไผ่ 
๖.เส้นบ้านหนองรวงไปบ้านหนองไผ่ 
๗.เส้นหนองรวงไปบ้านโคกสมบูรณ์ 
๘.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซอยไปนานางสมรัก บ ารุงตา หมู่ที่ 5 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 6 (พ.ศ.2566-2570) 
1.โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 6 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองดู่  หมู่ที่ 6 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 6 
4.โครงการติดตั้งไฟกระพริบส่องทางแยก หมู่ที่ 6 
5.ป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายล าไพ เกษี หมู่ที่ 6 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายค ากอง มังษา หมู่ที่ 6 
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8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายทองมาก มังษา หมู่ที่ 6 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านนิคม 2 หมู่ที่ 7 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านบ้านนิคม 2  หมู่ที่ 7 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านนิคม 2 หมู่ที่ 7 
๔.ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 7 
๕.ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 7 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 8 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
3.โครงการไฟกระพริบบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  
4.ขอย้ายเสาไฟฟ้าบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางวิลัย งอมสงัด หมู่ที่ 8 
6. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดไปเมรุวัดบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที  8 
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนายสนองไปถึงบ้านนางสุณี หมู่ที่ 8 
8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยไปนานางสุกัญญา สมคิด หมู่ที่ 8 
9.ประตูเปิด-ปิด ฝายบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
10.ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 8 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 9 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่ 9 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่ 9 
3.โครงการกระจกส่องทางแยกบ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่ 9  
4.ขยายเขตประปาหมู่บ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่ 9  
5. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่ 9 
6. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่  9 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 10 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบัวเก่า หมู่ที่ 10 
2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านบัวเก่า หมู่ที่ 10 
3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบัวเก่าไปถึงบ้านนิคม 2  
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านบัวเก่า ถึงบ้านหนองแคน  
5. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบัวเก่า หมู่ที่ 10 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 11 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมนต์ ไชยพรม  
 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 
2. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหองแคน หมู่ที่ 11 
3.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางวิลัยวรรณ คงบุญมาก   
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๑ 
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเทียมจันทร์ บ้านหนอง 
แคน หมู่ที่ 11 
6.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจันทรา พิมพ์ทอง บ้าน 
 หนองแคน หมู่ที่ 11 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเสงี่ยม พรมชาติ บ้าน 
 หนองแคน หมู่ที่ 11 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเถิง แก้วอุดร บ้านหนอง 
 แคน หมู่ที่ 11 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางรส บ้านหนองแคน  
 หมู่ที 11 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเหรียญทอง  
 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทองเจือ พรมชาติ 
  บ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพยัคฆ์ แก้วอุดร 
  บ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 
14.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซอยไปนาแม่หนูพั้ว พุทธิวงศ์ถึงนานางบุญอ้ัว 
  แก้วอุดร บ้านหนองแคนหมู่ที่ 11 
15.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซอยบ้านนางสมบัติ ศรีสะอาด ถึงบ้าน 
 นางล าใย ราชพันธ์ บ้านหนองแคนหมู่ที่ 11  
16.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซอยคลองอิสานเขียวไปบ้านนายปัญญา 
 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 
17. โครงการวางท่อระบายน้ า(จากคลองอิสานเขียวลงห้วยคล้าฝั่งบ้านนายสุกิจ  
 บุญส่ง   บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๑๑ 
18.โครงวางท่อระบายน้ าจากคลองอิสานเขียวลงห้วยคล้าเส้นแยกบ้านหนองดู่ 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 12 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการขยายถนนบ้านหนองสิม หมู่ที่ 12 ไปจดทางแยก 
2. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองสิม หมู่ที่ 12 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองสิม หมู่ที่ 12 
4. โครงการยกระดับถนนเส้นบ้านนายประดิษฐ์ ศิริบุตร หมู่ที่ 12 
5.โครงการกระจกติดทางแยก 
6.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองสิม หมู่ที่ 12 
๗. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองสิม หมู่ที่ 12 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
  (ซอยบ้านนายไชยา จารุนัย) 
2. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านสร้างกกเกษ หมู่ที่ 13 
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3. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านสร้างกกเกษ หมู่ที่ 13 
4. โครงการบล็อกคอนเวิดร์ข้ามทางน้ า บ้านสร้างกกเกษ  หมู่ที่ 13 
5.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกไปหนองผักบุ้งถึงนานายหนูริด ปัจเวก  
 บ้านสร้างกกเกษ หมู่ที่ 13 
6.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสร้างกกเกษ หมู่ที่ 13 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 14 (พ.ศ.2566-2570) 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกไปบ้านแม่หนู สุวรรณพัฒน์ 
2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางจวน เมยแดง ถึงหนองตาแป๊ะ  
3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านหนองคุ้มไปบ้านหนองเชียงค ึ
4.โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 14 
5.โครงการติตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 14 
6.โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 14 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสมศรี พรมชาติ ถึง 
 นายสมชาย บุญส่ง หมู่ที่ 14 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 15 (พ.ศ.2566-2570) 
1.โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองท่อน หมู่ที่ 15 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองท่อนไปบ้านหนองกะ  
ดัน หมู่ที่ 8 ต.ดวนใหญ่ 
3.โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองท่อน หมู่ที่ 15 
4.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหนองท่อน หมู่ที่ 15 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองท่อน   
หมู่ที่ 15 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองท่อน หมู่ที่ 15 (ซอย 
 บ้านนายสุวิชัย บุญส่ง ) 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 16 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนิคมซอย 4 หมู่ที่ 16  
 (ซอยบ้านนางธัญชล พรมชาติ) 
2. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านนิคมซอย 4 หมู่ที่ 16 
3. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนิคมซอย 4 ไปหนอง 
 หว้า หมู่ที่ 16 
4. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านนิคมซอย 4 หมู่ที่ 16 
5. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านนิคใซอย 4 หมู่ที่ 16 
6. โครงการขอเสาไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไปหนองตาแป๊ะ(ซอยนายอุทัย ศิริกา) 
8.โครงการตีเส้นถนนกลางบ้านนิคมซอย 4 หมู่ที่ 16 
9.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนิคมซอย 4 หมู่ที่ 16 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 17 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านสร้างปะอาว  หมู่ที่ 17 
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2.โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านสร้างปะอาว หมู่ที่ 17  
3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านสร้างปะอาว หมู่ที่ 17 
4. โครงการเสาล้อมรั้วที่สาธารณะประโยชน์บ้านสร้างปะอาว หมู่ที่ 17 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 18 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 18  
 (ซอยข้างศาลาประชาคมไปบ้านนายชาญชัย สุทนต์ ) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 18 
  (ซอยบ้านนายบุญชู กรึ่งไกร-บ้านนางสงวน เสือเขียน) 
3. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 18 
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 18 
6. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายประยงค์ ถึงบ้าน   
นายชาญชัย สุทนต์ หมู่ที่ 18 
8. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 18 
9.ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 18 
10.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิกภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 18 
11.โครงการวางทอ่ระบายน้ าภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 18 
12. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองบัวน้อยไปบ้านหนองบัว  
 หมู่ที่ 18 
โครงการเพิ่มเติมแผน หมู่ที่ 19 (พ.ศ.2566-2570) 
1. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านนายบัวลอน พรมชาติ ถึงบ้าน 
 นางฉวี หมู่ที่ 10 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนิคม2สายใต้ หมู่ที่ 19  
 (ซอยบ้านนายสนั่น) 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบห้วยคล้า 
4. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยข้างบ้านนางสมจิต จารุนัย 
5. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
7. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน 
8.ป้ายบอกทางจราจร 
9.ไฟกระพริบตามทางแยก 
10. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
ก็ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้ทราบตามที่ในการประชุมประชาคมทั้ง 
๑๙ หมู่บ้านมาแล้วเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไปครับ 

ประธานสภา อบต.                 – ตามที่ท่านนายก อบต.บ่อแก้วได้อภิปรายชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ได้ออก
ประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล ที่พ่ีน้องประชาชนในต าบลบ่อ
แก้วได้เสนอมา และมีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้แก้ไข



๙ 
 

ปัญหาให้ มีทั้งหมด ๑๕๑ โครงการ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด เห็นว่ายังมีโครงการที่
ไม่มีในแผนพัฒนาต าบล หรือมีข้อชักถามจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 

นายชัยภัทร มาระโย - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายชัยภัทร 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1๙)                 มาระโย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ ผมขอเพ่ิมเติมคือโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกริม

ห้วยคล้า - หนองทา หมู่ที่ ๑๙ ครับ 
ประธานสภา อบต.                 – สมาชิกสภาฯ อบต.บ่อแก้ว ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรืออภิปรายเชิญครับ  
ที่ประชุมสภาฯ                      - ไม่มีสมาชิกสภา อบต.อภิปราย 
ประธานสภา อบต.                 – เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านสมาชิกสภาฯอภิปรายเพิ่มเติม ล าดับต่อไปผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่

นโยบายและแผนฯ อบต.บ่อแก้ว ได้น าโครงการที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอเพ่ิมเติม
จ านวน ๑ โครงการเข้าไว้ในแผนพัฒนาด้วย เป็นจ านวนโครงการทั้งสิ้น ๑๕๒ 
โครงการในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมจะขอ
มติในที่ประชุมให้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ ทั้งหมด ๑๕๒ โครงการต่อที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ                - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย
คะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภา อบต.) 

                                       ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ............ ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  เป็นค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

ประธานสภา อบต.               - ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อภิปรายชี้แจ้งรายละเอียด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  เรื่องจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้ที่
ประชุมได้ทราบครับ 

นายก อบต.                         - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ   ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ออกประชุมประชาคมทั้ง ๑๙ หมู่บ้านในเรื่องการจัดการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.......... ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เป็น
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ซึ่งที่
ประชุมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลได้มีมติเห็นชอบให้เก็บขยะเป็นครัวเรือนละ 
๓๐ บาทต่อเดือน และในการเก็บขยะบ้านที่มีกิจกรรม เช่น งานแต่ง งานบวช งาน
ศพ เป็นต้น  ที่ประชุมก าหนดให้เก็บงานละ ๑๒๕ บาท ต่องานต่อครัวเรือน ดังนั้นจึง
ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.บ่อแก้วได้พิจารณาในส่วนของข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ซึ่งได้แนบเป็นเอกสารให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
พิจารณาครับ 

ประธานสภา อบต.                - ท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วท่านใดจะอภิปรายซักถามในเรื่องการจัดการจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ............ ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เป็นค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแก้วจะได้ออกเป็นข้อบังคับต าบลซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ
ท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ท่านใดจะอภิปรายซักถามในที่ประชุมเชิญครับ 



๑๐ 
 

 
นายทักษิณ เขมรทอง              - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายทักษิณ 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1๒)                 เขมรทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ตามเอกสารแนบท้ายของบัญชี ตามที่ท่านเลขานุการ

สภา อบต.บ่อแก้วได้ส่งให้ ผมมีข้อซักถามในรายละเอียดเพ่ือความถูกต้อง ก่อนที่จะ
มีมติเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติต าบลมาบังคับใช้ คือในรายละเอียดเอกสารระบุว่า กรณี
การเก็บขยะมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร ครัวเรือนละ ๓๐ บาทต่อเดือน  แล้วบาง
เดือนพ่ีน้องชาวบ้านอาจมีขยะมากเกิน ๒๐ ลิตร ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
แก้วจะเก็บเพิ่มจากชาวบ้านอีกไหมครับ เพราะในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้มีมติ
ว่าเก็บครัวเรือนละ ๓๐ บาท ต่อเดือนครับ ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจ้งให้สมาชิก
สภาในที่ประชุมได้ทราบด้วยครับ 

นายสนิท เมยแดง                  - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายสนิท 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1๔)                 เมยแดง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ผมอยากทราบว่าถังขยะมูลฝอยให้ครัวเรือนละถัง หรือว่า

ให้เอาขยะมาท้ิงรวมกันครับ แต่ถ้าบ้านเรือนห่างกันการทิ้งขยะรวมกันมันจะมีปัญหา
ตามมานะครับ อยากทราบว่าให้ครัวเรือนละเท่าไหร่ครับ 

ประธานสภา อบต.                 - ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.                         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ในส่วน

จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนั้น ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว คือก าหนด ๒๐ ลิตร ครัวเรือนละ ๓๐ บาทต่อ
เดือน เอาตามท่ีประชุมประชาคมของหมู่บ้านและต าบลที่เห็นชอบมา เพราะขยะมูล
ฝอยแต่ละครัวเรือนนั้นมีขยะไม่เท่ากันหรอกครับ บอกพ่ีน้องในชุมชนให้สบายใจได้
ไม่ได้เก็บเพ่ิม ส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาฯจะได้พิจารณาครับ 

                                               ในส่วนเรื่องถังขยะเรายังไม่ได้ด าเนินการเรื่องถังขยะ งบประมาณที่จะมาซื้อ
ถังขยะก็ไม่ได้ตั้งไว้ คงต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗ ในส่วนที่ไม่
จ าเป็นก่อน เพ่ือมาจัดซื้อถังขยะเพ่ือแก้ไขในเรื่องขยะมูลฝอยให้พ่ีน้องประชาชนใน
ต าบลบ่อแก้วก่อน ส าหรับจ านวนประชากรในต าบลบ่อแก้วมีประมาณ ๑.๑๗๐ 
ครัวเรือน ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจัดซื้อถังขยะก็ประมาณ ๑,๑๗๐ ถังถัง
ขยะหนึ่งก็ประมาณ ๑๒๐ ลิตร ราคาต้องให้เจ้าหน้าที่ได้ไปสอบราคามาก็ขอชี้แจงให้
ท่านสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้ทราบครับ 

นายศราวุธ หงษ์ลอย               - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมนายศราวุธ 
(นิติกร อบต.)                       หงษ์ลอย นิติกร อบต.บ่อแก้ว ผมขออนุญาตชี้แจงจากท่านนายก อบต.บ่อแก้ว ในที่

ประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านได้มีมติเก็บค่าขยะมูลฝอยแต่ละครัวเรือนละ ๓๐ 
บาท ส่วนรายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุมให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณานั้น 
เราให้ท่านสมาชิกมาพิจารณาร่วมกัน ว่าจะเก็บเพ่ิมหรือจะเอาตามที่ประชุม
ประชาคมประชาคมหมู่บ้านที่มีมติมา หรือจะเก็บในอัตราเดียวกันคือครัวเรือนละ 
๓๐ บาทต่อเดือนตามที่ได้ประชุมมาก็ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 



๑๑ 
 

นายทักษิณ เขมรทอง              - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายทักษิณ 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1๒)                เขมรทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ครับผมเข้าใจแล้วครับ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องใน

หมู่บ้านได้ทราบ ถ้าเก็บเพ่ิมก็ในกรณ๊ที่มีงานต่างๆ หรือมีกิจกรรมต่างๆ ผมเห็นด้วย
อยากให้เก็บครัวเรือนละ ๓๐ บาท ต่อเดือนครับ 

นายสนิท เมยแดง                  - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายสนิท 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1๔)                 เมยแดง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ เรื่องจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ่ีน้องชาวบ้านหมู่ที่ ๑๔ ฝาก

บอกมาว่าเมื่อไหร่จะได้ด าเนินการจัดเก็บขยะ เพราะได้ประชุมประชาคมไปแล้ว แล้ว
ขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านแต่ละครัวเรือน ก็มีมากอยากให้ด าเนินการในการจัดเก็บ
ขยะให้พ่ีน้องภายในต าบลบ่อแก้วโดยเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.                 -ท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วท่านใดจะอภิปรายซักถามในเรื่องการจัดการจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ........... ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เป็นค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว เพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ                     - ไม่มีสมาชิกสภา อบต.อภิปราย 
ประธานสภา อบต.                 – เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านสมาชิกสภาฯอภิปรายเพ่ิมเติม ผมก็จะขอมติในที่ประชุมให้มี

มติพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. .......... ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เป็นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ผมขอมติในท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ                  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ..............ในส่วนของบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เป็นค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยครัวเรือนละ ๓๐ บาท ต่อ
เดือน และกิจกรรมต่างๆ ๑๒๕ บาท ต่อกิจกรรม  ด้วยคะแนนเสียง 

                                       เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 
                                        ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่อง

การจัดการซากผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประธานสภา อบต.                - ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อภิปรายชี้แจ้ง            

รายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 

นายก อบต.                         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ออกประชุมประชาคมในเรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๗ ทุกหมู่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน เพ่ือน าปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนในต าบลบ่อแก้ว
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่พ่ีน้องได้รับ
ผลกระทบจากท่ีมีผู้ลักลอบเผาซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการก าจัดไม่ถูกวิธีท าให้สารพิษเหล่านี้กระจายในชุมชน พ่ีน้องใน
ชุมชนได้สูดดมเข้าไป เป็นอันตรายสารเหล่านี้จะไปท าให้ร่างกายของผู้สูดดมอาจจะ
หมดสติไปได้ ในการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและต าบล ที่ประชุมได้มีมติ
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เห็นชอบให้ท าเป็นข้อบัญญัติต าบล ถ้าผู้ใดกระท าความผิดเผาซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มติให้ปรับรายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
ดังนั้นผมขอให้ นิติกร อบต.บ่อแก้ว ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 

 
นายศราวุธ หงษ์ลอย               - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมนายศราวุธ 
(นิติกร อบต.)                       หงษ์ลอย นิติกร อบต.บ่อแก้ว ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ในส่วนของข้อบัญญัติว่าด้วยการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยปัจจุบัน การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มีมากเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทุก
ประเภท และเมื่อมีการใช้แล้ว ย่อมมีการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณมากขึ้น จึงเป็นที่มาของมลพิษ 
ต่อพ่ีน้องประชาชน และท่ัวโลกด้วย ทั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญจึงได้มีหนังสือ ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ด าเนินการออกข้อบัญญัติ เพ่ือก าหนดเป็นข้อกฎหมายในการด าเนินการกับผู้กระท า
ความผิดในพื้นที่ของตนเอง หรือในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว จึงได้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยข้อส าคัญจะอยู่ที่ข้อ ๕ 
คือห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากผลิตภัณฑ์ ตามที่สาธารณะที่รกร้างหรือที่ว่างเปล่าหรือทิ้ง
ปะปนไปกับกับขยะมูลฝอย ในวรรค ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
ซึ่งเราได้ก าหนดโทษไว้ในข้อ ๑๕ คือผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ ๕ ของข้อบัญญัตินี้ให้มีโทษ
ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาทต่อครั้งที่กระท าความผิด ซึ่งในข้อบัญญัตินี้ได้ให้ท่านสมาชิก
สภาฯได้พิจารณาในวันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อได้น าไปปฏิบัติและบังคับข้อ
กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกระท าความผิดครับ 

จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว          - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพผม จ่าเอก 
(รองปลัด อบต.)                    ณัฐพันธ์ นามแก้ว รองปลัด อบต.บ่อแก้ว ตามพระราชบัญญัตินี้ ขอให้ที่ประชุมได้

แก้ไขถ้อยค าบางส่วนก่อนครับ ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯจะได้ให้ความเห็นชอบ  
                                                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้เพ่ิมเติมค าว่า(และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมครับ เพราะตอนนี้ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ แล้วครับ) และข้อที่ ๙ 
ข้อความเดิม โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ประกาศก าหนดตามที่รัฐมนตรีก าหนดประกาศมาตรฐาน (ให้ตัดค าว่าที่
ประกาศก าหนดออก )ให้ใช้ค าว่า โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดมาตรฐานการน า
กลับมาใช้ใหม่การบ าบัดและการก าจัดซากผลิตภัณฑ์และเศษชิ้นส่วนจากซาก
ผลิตภัณฑ์ครับ 

                                                และข้อที่ ๑๖ ข้อความเดิม ให้เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการ
ปรับผู้การกระท าความผิดตามข้อบัญญัตินี้ (ให้ใช้ข้อความใหม่ ให้ตัดค าว่า การ ออก  
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                                         เป็น ให้เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการปรับผู้กระท าความผิดตาม
ข้อบัญญัตินี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภา อบต.                - ส าหรับเรื่องการแก้ไขข้อความตามระเบียบพระราชบัญญัติของ ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ท่านรองปลัด อบต.บ่อแก้วได้เสนอ ในที่ประชุม ผมขอให้ท่าน
นิติกร อบต.บ่อแก้ว ได้ไปแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง แล้วน ามาเข้าที่ประชุมในวาระนี้
เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาก่อนที่จะมีมติเห็นชอบต่อไปครับ 

                                              ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา ข้อ ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายทักษิณ เขมรทอง              - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมนาย
ทักษิณ 

(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒)                 เขมรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ เรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้มากที่สุดก็คือ หลอดไฟฟ้า แต่ 
ส่วนอ่ืนๆไม่ค่อยจะมีปัญหาครับ ถ้าเป็นเครื่องโทรทัศน์ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะขายเป็นของ
เก่าไปครับ ส าหรับหลอดไฟฟ้านี้ต้องมีที่จัดการจัดเก็บครับ เพราะเป็นขยะอันตราย
ชนิดหนึ่งต้องมีท่ีก าจัดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.                 – ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.                         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  
                                       ต้องขอขอบคุณท่านทักษิณ เขมรทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม เรื่อง

ผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอด
ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย ต้องแยกไว้อีกต่างหากครับ จะมีเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อแก้วออกไป
จัดเก็บครับเพราะเป็นขยะอันตราย ส าหรับขยะชนิดนี้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านผม
ไม่หนักใจหลอก กลัวแต่โรงงานที่รับชื้อของเก่าบางทีเขาอาจจะเผาขยะผลิตภัณฑ์  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผมจึงให้ท่านสมาชิกสภาฯได้มาพิจารณา
ออกข้อบัญญัติต าบลเป็นระเบียบเพื่อป้องกันสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับ 

นายสมศรี ไชยพรม                - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายสมศรี 
(เลขานุการสภาฯ)                  ไชยพรม เลขานุการสภา อบต.บ่อแก้ว ผมสงสัยเรื่องขยะมูลฝอยครับ คือที่หมู่บ้าน

ผมบ้านหนองแคนหมู่ที่ ๑๑มีแหล่งโรงงานรับซื้อของเก่า ผมว่าจะต้องมีขยะหรือเศษ
ของที่เอาไปจ าหน่ายไม่ได้ เขาต้องน ามาทิ้งในขยะตามครัวเรือนทั่วไปครัวเรือนละ 
๓๐ บาทต่อเดือน ผมอยากทราบว่าขยะพวกนี้จะเป็นจ านวนมาก ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมามาตรการที่จะจัดเก็บขยะมูลฝอยกับกลุ่มโรงงานแบบนี้
หรือร้านค้าขายอาหารต่างๆอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.                 - ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.                         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ตามที่ร้านค้า

รับซื้อของเก่า ขยะในส่วนนี้คือสิงปฏิกูลเขาคงไม่รับซื้อครับ จะซื้อเฉพาะขยะที่
สามารถน าไปขายได้ ผมว่าในส่วนนี้ขยะมูลฝอยในครัวเรือนพ่ีน้องทุกครัวเรือนท่าน



๑๔ 
 

คงจะคัดแยกขยะที่สามารถน าไปขายได้ออกก่อนที่ท่านจะน าไปท้ิงลงถังขยะ เช่น 
ขวดน้ าปลา ขวดซอสต่างๆ ส าหรับในส่วนของการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย เฉพาะ
ร้านค้าขายอาหาร หรือโรงงานรับซื้อของเก่า มีเกณฑ์ก าหนดค่าเก็บอยู่ครับ 

นางสาวดารุณี หลอมทอง         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพดิฉันนางสาว 
( ผอ.กองคลัง)                        ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ขออภิปรายเรื่องขยะมูลฝอย ของหมู่ที่ 

๑๑ บ้านหนองแคนที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อภิปรายไป ว่ามีร้านหรือโรงงานรับซื้อ
ของเก่า โดยขยะพวกของเก่าที่จ าหน่ายไม่ได้ เขามีการท าลายขยะในตัวของเขาอยู่
แล้ว โดยลักษณะการท าลายคือการเผาขยะเอง  

                                                ส าหรับเรื่องข้อบัญญัติ อบต.บ่อแก้วเรื่องการเก็บขยะมูลฝอยนั้น ณ.ตอนนี้
ทาง อบต.บ่อแก้วยังไม่มีการเก็บขยะมูลฝอย แต่ถ้าเม่ือใดที่เราออกไปเก็บขยะตาม
หมู่บ้านต่างๆ ขยะมูลฝอยก็จะเพ่ิมทวีขึ้นเป็นสองสามเท่า เพราะพ่ีน้องเข้าใจว่ามีรถ
มาเก็บขยะแล้วของทุกอย่างที่ใช้ไม่ได้ก็จะน ามาท้ิงที่ถังขยะหน้าบ้าน จากเดิมไม่เคย
ทิ้งขยะ พอมีถังขยะก็จะมาท้ิงก็ต้องฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องในชุมชนได้ทราบว่าถังขยะแต่ละหน้าบ้านทุกครัวเรือนนั้นให้
ทิ้งขยะเฉพาะถุงพลาสติกหรือขยะเปียก เช่น ถุงเศษอาหารเท่านั้น เศษใบไม้แห้ง 
หรือท่อนไม้นั้นห้ามน ามาทิ้งในถังขยะค่ะ 

                                                    ส าหรับแหล่งรับซื้อของเก่า หรือร้านรับซื้อของเก่า ทางเจ้าหน้าที่พร้อมท่าน
สมาชิกสภาฯในหมู่บ้านผู้น าชุมชน ต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้ที่ท าการรับซื้อของเก่าก่อน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย อยากให้ทางท่าน 
นิติกร อบต.บ่อแก้วได้ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านที่มีร้านค้ารับซื้อของเก่า หรือร้านค้าที่ขาย
อาหารหรือร้านค้าขายของซ าต่างๆ พวกนี้ขยะมูลฝอยจะมีมากกว่าในครัวเรือนค่ะ 

นายศราวุธ หงษ์ลอย               - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมนายศราวุธ 
(นิติกร อบต.)                       หงษ์ลอย นิติกร อบต.บ่อแก้ว ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ในส่วนที่ท่านเลขานุการสภาฯ 

ได้อภิปรายเสนอเข้ามา โดยเฉพาะร้านค้ารับซื้อของเก่านั้นอาจจะมีในส่วนของ
เศษส่วนวัสดุบางอย่างเช่นที่เป็น ขวดน้ าก็จะแกะเอาพลาสติกท่ีห่อหุ้มออกก่อน ก็จะ
ท าให้มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ส าหรับในข้อบัญญัติในเรื่องนี้ยังไม่มีในข้อนี้ ต้องขอ
ความเห็นจากท่านสมาชิกสภาฯ ที่จะเสนอความเห็นเพ่ือบรรจุในข้อบัญญัติในบัญชี
แนบทา่นเพิ่มเติมครับ 

ประธานสภา อบต.                 – ครับตามที่ท่าน ศราวุธ หงษ์ลอย นิติกร อบต.บ่อแก้ว ได้เสนอผมก็ขอให้ทางท่าน
นิติกร ได้เพ่ิมเติมในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่อาจไม่ครอบคลุมใน
ระเบียบนี้ ขอให้เพ่ิมเติมตอนนี้เลย แล้วให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาและ
เห็นชอบตามข้อบัญญัติต่อไปครับ 

                                             ในวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา ข้อ ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ                      - ไม่มีสมาชิกสภา อบต.อภิปราย 



๑๕ 
 

ประธานสภา อบต.                 – เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมก็จะขอมติในที่
ประชุมให้มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
เรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผมขอมติ
ในที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ                  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียง 

                                       เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 
                                         ๓.๔ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗    

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
ประธานสภา อบต.                - ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อภิปรายชี้แจ้ง            

รายละเอียดการโอนงบประมาณ ในครั้งนี้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  
                                       ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
นายก อบต.                         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ส านักปลัดมี

ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ จ านวน ๑ รายการ จ านวนงบประมาณท้ังสิ้น ๙,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด 
(๑) โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 
๓,๔๐๖,๑๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑.๘๙๘,๗๖๐ บาท  

                                           โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบถังครึ่งจ านวน ๒ 
เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๐ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ - บาท โอนเพ่ิม
จ านวน ๙,๐๐๐ - บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙,๐๐๐ บาท (เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้) ในการโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่อง
ท าน้ าเย็นแบบถังครึ่งจ านวน ๒ เครื่องนั้น เนื่องจากเครื่องท าน้ าเย็นเครื่องเดิมช ารุด
เสียหายไม่สามารถใช้การได้ เพราะใช้มาเป็นเวลานานสิบกว่าปีแล้ว ดังนั้นทางส านัก
ปลัดมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ จ านวน ๑ รายการ จ านวนงบประมาณท้ังสิ้น ๙,๐๐๐ บาท เพ่ือพ่ีน้องที่มา
ติดต่อราชการ หรือเจ้าหน้าที่พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจะได้มีน้ า
บริโภคดื่มกินครับ ก็ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณาครับ 

ประธานสภา อบต.                 – ครับตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้อภิปรายเรื่องการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ                      - ไม่มีสมาชิกสภา อบต.อภิปราย 
ประธานสภา อบต.                 – เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมก็จะขอมติในที่

ประชุมให้มีมติพิจารณาในการอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑ รายการ จ านวนงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบถังครึ่งจ านวน ๒ เครื่อง ผมขอมติในที่ประชุมครับ 



๑๖ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ                  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑ รายการ งบประมาณจ านวน ๙,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง 

                                       เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.                –  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วจะได้อภิปราย ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้

มีท่านผู้น าท้องที่เข้าร่วมประชุมด้วยคือ ท่านผู้ใหญ่แดง อุดด้วง ผู้ใหญ่บ้านโคก
สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆท่านสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืนๆเชิญครับ 

 นางสาวดารุณี หลอมทอง        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพดิฉันนางสาว 
( ผอ.กองคลัง)                        ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องระบบหม้อ

แปลงไฟฟ้าของ อบต.บ่อแก้ว เราได้รับการอุดหนุนไฟฟ้า หม้อแปลงด้านหน้า อบต.
บ่อแก้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้จ่ายสมทบค่าหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวนเงิน ๓๔๒,๒๕๖. 
๖๒ สตางค์ ซึ่งตอนนั้นส านักงานไฟฟ้าอ าเภอวังหินได้จ่ายไฟฟ้าหม้อแปลงของ อบต.
บ่อแก้ว เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนในหมู่บ้านใช้ด้วยกับ อบต.บ่อแก้ว ไฟฟ้าก็เกิดการ
ผิดพลาดในการจ่ายไฟฟ้า ท าให้ระบบไฟฟ้าในส านักงาน อบต.บ่อแก้ว ดับบ่อย
ตอนนี้ไฟฟ้าอ าเภอวังหินได้ท าการแก้ไขแล้ว ในการจ่ายไฟฟ้าตรงมาที่หม้อแปลงหน้า 
อบต.บ่อแก้ว ซึ่งหม้อแปลงตัวนี้ติดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นหม้อแปลงเก่าก็จะมี
ปัญหาคือเคยมีฟ้าผ่าที่เสาหม้อแปลงท าให้ระเบิดมาครั้งหนึ่ง เมื่อวานนี้ทาง อบต.บ่อ
แก้วได้ไปทวงถามหม้อแปลงของ อบต.บ่อแก้วที่เราได้สมทบเงินซื้อมาติดตั้ง ทาง
ส านักงานไฟฟ้าอ าเภอวังหิน ท่านจะมาเปลี่ยนให้วันนี้ ซึ่งในเอกสารหลักฐานในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่อยู่กับเราเขียนไว้ว่า หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของ อบต.บ่อแก้ว 
ซึ่งเราก็บอกไปว่าขอให้ทางส านักงาน อบต.บ่อแก้ว ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างเสถียร เหมือนที่
อ่ืนเขาบ้างไม่ต้องติดๆดับๆเหมือนตอนนี้ค่ะ 

                                                   แจ้งเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนนี้ทางกองคลัง อบต.บ่อแก้ว ได้
ส่งแบบประเมินการเสียภาษีเพ่ิมเติมให้พ่ีน้องประชาชนในต าบลบ่อแก้วทุกท่านแล้ว 
ถ้าพ่ีน้องได้รับหนังสือการประเมินการเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าไม่ถูกต้อง
หรือท่านมีที่ดินเกินกว่าแบบการประเมิน ภดส.๗ ให้พ่ีน้องเดินทางมาสอบถามได้    
ทีท่ าการ อบต.บ่อแก้วได้เลยค่ะ แต่ถ้าถูกต้องหากไม่สะดวกเดินทางมาเสียภาษีได้ก็
สามารถจะแสกนคิวอาร์โค้ดช าระเงินได้ค่ะ หรือให้พ่ีน้องรออยู่ที่บ้านก็ได้เพราะทาง
กองคลังจะได้ออกเก็บภาษีนอกสถานที่อยู่ค่ะ ก็แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบค่ะ 

ประธานสภา อบต.                – ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.                         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ก่อนอ่ืนต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชนต าบลบ่อแก้วที่ผ่านมา ในช่วงวันที่๑๘ - ๒๐เมษายน ๒๕๖๗ 
ใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาจ านวน ๑๖๐,๘๙๒ บาท ได้รับความร่วมมือ
จากหมู่บ้านในต าบลบ่อแก้วที่ได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาประจ าปีใน
ครั้งนี้ทุกทีมครับ 



๑๗ 
 

นางสาวดารุณี หลอมทอง        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพดิฉันนางสาว 
( ผอ.กองคลัง)                        ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาคับครั้งที่ 

๑ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัว ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ 
เป็นกีฬาฟุตบอล ๗ คน มีหลายๆอ าเภอได้ส่งทีมเข้ามาท าการแข่งขัน อยากให้ท่าน
สมาชิกในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ว่า ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างไรบ้าง คิดว่าเราจะจัดต่อไปอีกหรือไม่ในโอกาสต่อไป 
อยากได้ค าแนะน าจากท่านสมาชิกสภาฯในที่ประชุมค่ะ 

นายทักษิณ เขมรทอง             - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมนายทักษิณ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒)                 เขมรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ ผมมีเรื่องอภิปรายอยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้ 
                                       (๑) เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางกองคลัง อบต.บ่อแก้วได้ส่ง

หนังสือให้พ่ีน้องประชาชนที่เสียภาษีแล้ว ในส่วนของครัวเรือนของนายอุทัย สาอุตม์ 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสิม เขาสงสัยว่าท าไมจึงเสียภาษีมากจ านวน ๔๐๐ บาท ผมก็ไม่
สามารถตอบค าถามท่านได้ ก็เลยแนะน าให้ท่านมาหาเจ้าหน้าที่กองคลัง อบต      .
บ่อแก้ว ได้ชี้แจงครับ 

                                         (๒) เรื่องการแข่งขันกีฬาบ่อแก้วเกมส์ครั้งที่ ๑ ฟุตบอล ๗ คนที่จัดข้ึนผมถือว่า
ประสบความส าเร็จมากท่ีมีทีมจาก อ าเภอต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งทีมเข้ามาท า
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับ  และเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบล
บ่อแก้วในปีนี้อากาศร้อนมาก ผมขอเสนอถ้าในปีต่อไปถ้าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต าบลบ่อแก้ว ครั้งต่อไปอยากให้จัดในช่วงเดือน พฤศจิกายน เพราะ
เป็นฤดูหนาวอากาศเย็น จะไม่เป็นความเสี่ยงส าหรับนักกีฬาที่ท าการแข่งขันกีฬาของ
ต าบลของเราครับ 

                                         (๓) เรื่องถังขยะตามที่ท่านนายก อบต.บ่อแก้วได้น าเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ 
เรื่องงบประมาณคงไม่เพียงพอในการจัดการซื้อถังขยะ ผมอยากเสนอว่ามี
งบประมาณเท่าไหร่ให้ท าไปเท่านั้นก่อน และแบ่งไปตามจ านวนประชากรของแต่ละ
หมู่บ้านหรือครัวเรือนที่จ าเป็น ผมว่าเรื่องถังขยะเป็นส่วนหนึ่งในการทิ้งขยะก็ไม่
จ าเป็นเท่าไหร่เพราะถ้าครัวเรือนมีความรับผิดชอบ ในการคัดแยกขยะเบื้องต้นใน
ครัวเรือนรวมถึงขยะเปียกและขยะแห้งนั้น ก็จะดีแต่ถ้าครัวเรือนเก็บผสมทั้งขยะ
เปียกและขยะแห้งผสมกันไปทิ้งขยะไม่มีการคัดแยกขยะก็จะเพ่ิมข้ึนอยากแนะน าให้
พ่ีน้องในชุมชนได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนแต่ต้นทางก่อนครับ บางครัวเรือนอาจ
ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ แต่ถ้าได้รับค าแนะน าก็จะดีครับ ขอบคุณครับ 

นายสมศรี ไชยพรม                - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายสมศรี 
(เลขานุการสภาฯ)                  ไชยพรม เลขานุการสภา อบต.บ่อแก้ว ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมแจ้งกิจกรรมที่วัด

บ้านหนองแคน ได้จัดท าผ้าป่าสามัคคีขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๗ วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างพระอุโบสถของวัด ดังนั้นจึงขอแจ้งบอกบุญมายัง
ท่านคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วทุกท่าน ผม
ขออนุญาตน ารายชื่อทุกท่านไปจัดพิมพ์ซองผ้าป่าของวัดหนองแคนครับ 

                                              เรื่องน้ าประปาจุดตรงหน้าวัดบ้านหนองแคน มีน้ าไหลตลอดเวลานานแล้ว ผม
ว่าท่อตรงใต้ดินตรงนั้นคงจะแตก ซึ่งตรงนั้นได้เททับด้วยคอนกรีตเพราะเป็นถนนเข้า



๑๘ 
 

วัด ดังนั้นผมขอเสนอให้ทางท่านนายก อบต.บ่อแก้วได้น ารถแบคโฮเล็กไปขุดซ่อม ถึง
จะท าได้ อีกอย่างพ่ีน้องผู้ใช้น้ าทางทิศใต้ ไม่ได้ใช้น้ าเลยครับ อยากให้แก้ไขครับ 

                                               เรื่องการประเมินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ที่เสียภาษีหมู่ท่ี ๑๑   
บ้านหนองแคนมีผู้ที่เสียภาษีประมาณ เกือบ ๑๐๐ คน ในการจัดเก็บภาษีผมอยาก
ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ได้ออกมาจัดเก็บภาษีเหมือนทุกปีหรือไม่ เพราะ
บางครัวเรือนเสียภาษีไม่ถึงหนึ่งบาท ท่านก็ไม่อยากมาเสียภาษีท่ี อบต.ครับ 

                                                  เรื่องกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดารา ณ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วย
คล้า ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕67 ดังนั้นผมขอให้ท่านชัยภัทร มาระโย  
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๙ ผู้ที่ได้รับผิดชอบดูแลในการจ าหน่ายเสื้อของ
โรงเรียนให้ท่านได้ชี้แจงราละเอียดในการจ าหน่ายเสื้อครับ 

นายชัยภัทร มาระโย             - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมนายชัยภัทร 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙)                 มาระโย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๙ เรื่องกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดารา ณ.

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕67 ในเรื่อง
การจ าหน่ายเสื้อของโรงเรียนนั้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเงินส่วนนี้จะมอบสมทบ
ให้กับทางโรงเรียนดังนั้นผมจึง ขอความร่วมมือจากทางคณะผู้บริหาร ท่าน
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้สั่งจองเสื้อของโรงเรียนท่านละ
ตัวสองตัวตามก าลังศรัทธาครับ และขอให้ทุกท่านได้แจ้งไซส์เสื้อให้ด้วยครับ 

นายค าผ่อน บุญส่ง               - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายค าผ่อน 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)                   บุญส่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ผมขอแจ้งให้ท่านคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ 

และท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ทุกท่านได้ทราบคืนนี้ขอเรียนเชิญฟังพระสวดพระ
อภิธรรมคืนสุดท้าย ในการบ าเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อโทน วันสุข ผู้วายชนม์ ครับ 

นายสนิท เมยแดง                  - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายสนิท 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1๔)                 เมยแดง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ เรื่องแผนพัฒนา ผมขอเสนออยากให้ท าโครงการน้ าประปา 

บ้านหนองรวง ตามแผนพัฒนาก่อนครับ เพราะเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคนั้นมีความ
จ าเป็นส าหรับพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ่อแก้ว เพราะถ้าบ้านหนองรวง หมู่ที่ ๕ มี
น้ าประปาแล้วทางบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๑๔ ก็จะได้ใช้น้ าประปาได้ด้วยครบั 

ประธานสภา อบต.                – ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ชี้แจงครับ 
นายก อบต.                         - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ในส่วนที่

หลายๆหมู่บ้านที่เดือดร้อนในเรื่องน้ าในช่วงนี้ เพราะว่าปีนี้แล้งนานเกินไป ในส่วน
ของหมู่บ้านทาง อบต.บ่อแก้วก็ได้จัดส่งน้ าอุปโภคไปยังบ้านสร้างปะอาว หมู่ที่ ๑๗ 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  

                                               อบต.บ่อแก้วได้ส่งหนังสือของบประมาณไปยังท่าน สส.ในเรื่องน้ าประปาของ
หมู่บ้านที่ของบประมาณไปจ านวน ๙ ล้านบาท ส าหรับงบประมาณในการก่อสร้าง
ระบบน้ าประปานั้นต้องใช้เงินงบประมาณมาจากส่วนกลาง เพราะงบประมาณของ 
อบต.งบประมาณในการก่อสร้างไม่มีเพียงพอครับ  ส าหรับงบประมาณท่ี อบต.     
บ่อแก้วขอไปยังท่าน สส. เป็นโครงการก่อสร้างระบบน้ าประปาขนาดใหญ่บ้านหนอง
รวงหมู่ที่ ๕ หมู่บ้านที่ใกล้เคียงก็จะได้ใช้ร่วมกันในการวางระบบต่อไปครับ 

 



๑๙ 
 

นางสาวดารุณี หลอมทอง        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพดิฉันนางสาว 
( ผอ.กองคลัง)                        ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดเก็บภาษี 

ของ กองคลัง อบต.บ่อแก้วตามที่เลขานุการสภา อบต.ท่านสมศรี ไชยพรม ได้
น าเสนออภิปรายชักถาม ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบค่ะ 
ตามท่ีหนังสือการเสียภาษีได้ส่งให้ท่านแล้ว ถ้าหากไม่สามารถมาช าระเงินที่ อบต.บ่อ
แก้วได้ ให้ใช้การสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย หรือท าไม่เป็นทางกองคลัง อบตงบ่อแก้วมี
โครงการออกไปเก็บภาษีนอกสถานที่อยู่แล้วค่ะ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ 
หนังสือจะแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านได้
ทราบอีกครั้งค่ะ 

                                                 เรื่องน้ าประปาหมู่บ้าน ประปาเราของบประมาณเฉพาะกิจ สถานที่ก่อสร้าง
เป็นสิ่งส าคัญกับการก่อสร้าง ถ้าสถานที่ก่อสร้างประปาไม่มีโฉนดที่ดิน หรือไม่เป็นที่
สาธารณะ ก็ต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนจึงของบประมาได้ ถ้าสถานที่ไม่ได้ก็ไม่
เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชน ถ้าสถานที่ไม่มีไม่สามารถก่อสร้างประปาได้นะค่ะ
ฝากทางคณะผู้บริหารให้ทราบด้วยค่ะ ส าหรับโครงการระบบน้ าประปานั้นมีโอกาส
ได้งบประมาณมากถ้าเรามีสถานที่พร้อม อาจจะของบประมาณจากส่วนกลางหรือ
หน่วยงานจังหวัดในด้านงบประมาณภัยแล้งมาสนับสนุนได้ค่ะ 

นางสาวทองพูน ไกรเพชร        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพดิฉันนางสาว 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๕)                   ทองพูน ไกรเพชร ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เรื่องถนนภายในหมู่ที่ ๕ บ้านหนองรวง พ่ีน้อง

ชาวบ้านอยากให้ทาง อบต.บ่อแก้วได้น าดินหรือหินคลุกไปถมถนนที่ข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้านหนองรวงให้ด้วยค่ะ 

นายทองลี จันดากรณ์             - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายทองลี 
( ส.อบต.หมู่ที่ ๘)                  จันดากรณ์ ส.อบต.หมูที่ ๘ ผมมาดูการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ทั้งสองรายการ

แล้ว เห็นมีพ่ีน้องมาตั้งร้านค้าขายของกันเยอะมาก ผมขอเสนอในปีต่อไปเราควรเก็บ
เงินจากร้านค้าต่างๆที่มาขายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน เพ่ือไปบ ารุงรักษาหรือ
สมทบเงินให้โรงเรียนจะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.                - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกเชิญครับ  
ส าหรับเรื่องการเก็บเงินจากร้านค้าที่พ่ีน้องมาขายในช่วงการแข่งขันกีฬานั้น ผมว่าไม่
ควรเก็บจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของ เพราะเป็นรายได้ของพ่ีน้องประชาชนในต าบล
ของเรา ไม่มีการแข่งขันกีฬาทุกเดือนปีหนึ่งจัดขึ้นครั้งหนึ่งชุมชนถึงมีรายได้ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ                      - ไม่มีสมาชิกสภา อบต.อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีก ผมก็จะขอปิดการประชุม 

ก็ให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบว่ามีการปิดการประชุม  ในระหว่างวันที่ ๕ –๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๗ ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ฝากท่าน
สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว ทุกท่านให้อยู่ในพื้นท่ีด้วย ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

ปิดการประชุม                      เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

 

 
 

                                                                        ลงชื่อ  มิตรประชา   ธรรมคง  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                     (นายมิตรประชา  ธรรมคง) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 
 
 
 
                                    ลงชื่อ  สมศรี  ไชยพรม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                     (นายสมศรี ไชยพรม) 
                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                  ลงชื่อ  ค าผ่อน   บุญส่ง   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    (นายค าผ่อน  บุญส่ง) 
                                      ประธาน/กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ลงชื่อ  ทักษิณ   เขมรทอง  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    (นายทักษิณ  เขมรทอง) 
                                            กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

                               ลงชือ่  จีระวัฒน์   ศิริชนะ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายจีระวัฒน์  ศิริชนะ) 
                                    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ลงชื่อ  ชัยภัทร  มาระโย  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นายชัยภัทร   มาระโย) 
                                               กรรมการและเลขานุการ 

 


